

## 4 Thái Bình

## HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

130 năm thành lập tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII, đến thời điểm này có các tiểu ban đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ tham mưu tổ chức các hoạt động đều thống nhất đề nghị UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạm dừng tổ chức các hoạt động lớn của tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, căn cứ tình hình thực tế và báo cáo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tạm dừng tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII để bảo đảm an toàn và tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo với Trung ương và sẽ tổ chức các hoạt động trên vào thời điểm thích hợp. Riêng lễ khởi công dự án đầu tư xây

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Thaco để thống nhất phương án, nếu vấn đề tổ chức lễ khởi công thì phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất thông qua đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Về cơ cấu tổ chức thực hiện như trước khi sáp nhập.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tình hình biến chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, đồng giám sát đề làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát tình hình thực tế để xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được; phân tích kỹ lưỡng các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó đề xuất các chủ trương, giải pháp trọng tâm thực hiện tốt hơn 2 nghị quyết trong thời gian tới. Qua kết quả giám sát cũng khẳng định rõ trong 5 năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18, cụ thể hóa khi thời thành kế hoạch triển khai thực hiện với những giải pháp phù hợp, sáng tạo. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động, tích cực trong quá trình triển khai thực hiện, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung

ương, kế hoạch của tỉnh và đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy nhưng đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động; không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố và các xã trên địa bàn tỉnh thực hiện một cách thận trọng, đồng bộ, quyết liệt, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương song vẫn phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, từng đơn vị, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua việc thực hiện 2 nghị quyết đã giúp cấp ủy các cấp trong tỉnh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị; là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thảo luận, đưa ra chỉ trương, giải pháp quyết tâm xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tinh gọn, hoạt

động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đoàn giám sát tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo và dự thảo Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18. Trong đó, cần nêu bật được sự nhất quán, quyết liệt, kiên trì, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành; đồng thời, nêu bật kết quả, hiệu quả sau 5 năm thực hiện 2 nghị quyết trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện 2 nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng và đây cũng sẽ là một nội dung được tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất một số nội dung công tác cán bộ.

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

tích cực chỉ đạo, đặc biệt phòng, chống sự lây lan trở lại của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 5.921 tỷ đồng, tăng gần 4% so với tháng trước, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7 ước đạt gần 453 tỷ đồng, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 3.871 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt trên 11.799 tỷ đồng, đạt 73,5% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương quản lý thực hiện 7 tháng đầu năm ước đạt gần 7.523 tỷ đồng, bằng 56% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả. Quân sự, quốc phòng được giữ vững; an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm.

Về quy hoạch khu dân cư theo nguồn sử lý nợ xây dựng cơ bản, đến nay các xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện quy hoạch 447 khu dân cư, diện tích đất quy hoạch 478,88ha; trong đó, 351 khu có diện tích dưới 1ha, 57 khu có diện tích từ 1ha đến dưới 3ha, 39 khu có diện tích trên 3ha. Thực hiện Kết luận số 50-KL/TU, ngày 28/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện quy hoạch khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/3/2019 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, các địa phương đã dừng hoàn thiện các thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất để quy hoạch dân cư và bán đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức nhỏ lẻ, phân tán, bám mặt đường giao thông; một số nhà đầu tư để xuất lập quy hoạch

xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nhưng đến nay chưa hoàn thiện các thủ tục để thực hiện dự án theo mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu. Để xử lý nợ xây dựng cơ bản, huy động vốn đầu tư cho các dự án trong điểm của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án đấu giá các khu đất ở có diện tích từ 0,03ha đến dưới 3ha không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong tháng 8 các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch lây lan ra cộng đồng, bảo đảm đời sống của người dân và có các tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, các địa phương đã dừng hoàn thiện các thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất để quy hoạch dân cư và bán đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức nhỏ lẻ, phân tán, bám mặt đường giao thông; một số nhà đầu tư để xuất lập quy hoạch

## TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến sáng ngày 7/8, Việt Nam ghi nhận có 750 bệnh nhân nhiễm Covid-19. 392/750 bệnh nhân nhiễm đã được điều trị khỏi, 10 bệnh nhân đã tử vong, còn 348 bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế. Ngày 25/7 đến nay, cả nước ghi nhận 298 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố, trong đó Đà Nẵng và Quảng Nam hiện là những địa phương có số người lây nhiễm trong cộng đồng cao nhất, cụ thể Đà Nẵng ghi nhận 213 bệnh nhân và Quảng Nam là 54 bệnh nhân. So với tình hình dịch bệnh giai đoạn trước, các trường hợp lây nhiễm tại Đà Nẵng trong đợt dịch này khá đa dạng với nhiều hình thức lây nhiễm khác nhau, trong đó lây nhiễm trong các hộ gia đình khá phổ biến. Bộ Y tế đã sử dụng tất cả các phương án để nâng cao năng lực xét nghiệm; tốc độ xét nghiệm cao gấp gần 3 lần so với thời kỳ cao điểm hồi tháng 4/2020.

### VŨ THƯ

## 5 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã sẵn sàng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra từ ngày 9 - 10/8. Tại huyện Vũ Thư có 101 phòng thi tại 5 điểm thi gồm: Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Vũ Tiên, Trường THPT Lý Bôn, Trường THPT Hùng Vương, Trường THPT Phạm Quang Thắm. Ngoài các phòng thi chính thức, tại mỗi điểm thi đều đã sắp xếp, chuẩn bị xong 2 phòng thi dự bị.

100% điểm thi đã tổng về sinh, làm sạch đẹp khu vực trong và ngoài phòng thi. Công tác bảo vệ an toàn kỳ thi, y tế, hậu cần... đều đã được huyện và các ngành, các trường phối hợp hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ kỳ thi. Đặc biệt, huyện cấp phát cho mỗi điểm thi 40 - 50 lít hóa chất và tiến hành phun tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch Covid-19 ở 5 điểm thi. Tại mỗi điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay phục vụ cho cán bộ coi thi và thí sinh phòng, chống dịch Covid-19.

<b>QUYNH LƯU</b>	<b>HƯNG HÀ</b>	<b>TRẠM Y TẾ</b>	<b>MAI THƯ</b>
<b>5 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã sẵn sàng</b>	<b>1 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết</b>	<b>1 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết</b>	<b>1 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết</b>

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THAO**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư công cơ bản, huy động vốn đầu tư cho các dự án trong điểm của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án đấu giá các khu đất ở có diện tích từ 0,03ha đến dưới 3ha không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong tháng 8 các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch lây lan ra cộng đồng, bảo đảm đời sống của người dân và có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai rà soát, thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch; không để xảy ra tiêu cực trong quá trình chấm thi. Tháo

phải dành nguồn lực cho việc giám sát, xét nghiệm... Bộ Y tế có trách nhiệm điều phối hỗ trợ nhân lực, vật tư y tế; bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế để có thể ứng phó với mọi tình huống. Thực hiện kiểm soát khai báo y tế chặt chẽ tại các bệnh viện, khu công nghiệp; phải có biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang. Thủ tướng nhấn mạnh việc đeo khẩu trang là yêu cầu cần thiết ở nơi công cộng, thành phố lớn, nơi có dịch... Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương có hình thức vận động, cung cấp, mua bán khẩu trang phù hợp cho người dân, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Trong giai đoạn hiện nay, cần tăng cường sản xuất máy thở, khẩu trang y tế; sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến ở những nơi cần thiết.

Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh, thông tin các biện

Cũng tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Cát Đại Lợi chi nhánh Thái Bình về khai thác cát. Theo đó, Công ty Cổ phần Cát Đại Lợi được tính cấp 4 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

Từ đầu năm 2020, do diễn biến của dịch Covid-19, Chính phủ và UBND tỉnh chỉ đạo giãn cách xã hội, Công ty phải dừng khai thác 4 tháng, do đó ảnh hưởng đến việc cung ứng cát phục vụ các dự án trong điểm trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Công ty đề nghị tỉnh cho phép được khai thác cát tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các điểm nóng, tụ tập đông người.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương quy hoạch khu dân cư thực hiện đấu giá đất để thanh toán nợ xây dựng cơ bản và các nhu cầu phát sinh khác với diện tích từ 0,03ha đến dưới 3ha không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

pháp dự phòng tránh lây nhiễm bằng nhiều hình thức. UBND các tỉnh, thành phố cần cụ diễn biến dịch bệnh quyết định mức độ nguy cơ để có biện pháp chống dịch phù hợp, bảo đảm cuộc sống của người dân, không để đình trệ công việc; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch.

Các ngành, các cấp có liên quan cần tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp, quy định phòng, chống dịch. Ngành Giáo dục các địa phương rà soát các biện pháp cụ thể, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc và phải bảo đảm phòng, chống dịch. Các tỉnh, thành phố, các ngành liên quan không chủ quan, cần thực hiện các biện pháp chủ động trong phòng, chống dịch, không để đứt gãy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động cần thiết tại địa phương.

## Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

## ĐỒNG CHÍ NGŨ ĐỒNG HẢI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 7/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Côi và Trường THPT Hưng Nhân. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Điểm thi Trường THPT Quỳnh Côi có 30 phòng thi với 696 thí sinh dự thi, trong đó có 56 thí sinh tự do. Bên cạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, công tác phòng, chống dịch bệnh được điểm thi đặt lên hàng đầu. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Theo đó, điểm thi đã chuẩn bị 40 máy đo thân nhiệt để cán bộ coi thi đo thân nhiệt cho từng thí sinh tại các phòng thi. Nếu thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở sẽ được bố trí dự thi tại 5 phòng thi dự phòng. Tất cả các phòng thi đều được trang bị nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang y tế để cấp cho thí sinh và cán bộ coi thi khi có yêu cầu thay mới khẩu trang. Về công tác khử khuẩn điểm thi, ngành Y tế huyện đã cấp cho điểm thi 10kg Cloramin-B để phun khử khuẩn trước và sau mỗi buổi thi. Đối với việc bố trí ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi, điểm thi đã hợp đồng suất ăn riêng cho từng cán bộ và bố trí 4 phòng ăn bảo đảm giãn cách theo quy định; nước uống được bố trí cốc dùng một lần bảo đảm vệ sinh khi sử dụng.

Tại điểm thi Trường THPT Hưng Nhân có 733 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 7 thí sinh tại thôn Búi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà), nơi có 1 trường học nhiễm Covid-19 và 1 thí sinh có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về. Ngoài 31 phòng thi theo kế hoạch, điểm thi đã bố trí 1 phòng thi riêng cho 8 thí sinh này tại tầng 3 của nhà điều hành, tách biệt hoàn toàn với các phòng thi còn lại. Về phương án đưa đón 8 thí sinh, ngành Giáo dục, ngành Y tế, Công an tỉnh phối hợp với huyện Hưng Hà thống nhất bố trí kịp trực và xe chuyên dụng để đưa đón các thí sinh đến điểm thi trước giờ dự kiến 30 phút và về sau các thí sinh 30 phút qua cổng phụ của điểm thi, bảo đảm khoảng cách an toàn. Bài thi của các em sẽ được nhân viên y tế khử khuẩn và niêm phong trong tủ riêng. Đối với các thí sinh ở 31 phòng thi, điểm thi thực hiện đúng công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chuẩn bị 3 phòng thi dự phòng nếu có tình huống phát sinh trong kỳ thi.

Qua kiểm tra các điểm thi, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành Giáo dục, hoan nghênh sự vào cuộc tích cực và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành cũng như chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị đầy đủ các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay và phương án riêng đối với các thí sinh tại thôn Búi, xã Hòa Tiến. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc thực hiện công điện của Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vai trò của người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Bởi vậy, trong kỳ thi này, công tác phòng, chống dịch càng phải được tăng cường, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tập trung chỉ đạo, bám sát tình hình để có những phương án xử lý kịp thời như có tình huống phát sinh, sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các điểm thi và các ngành Giáo dục, Y tế, Công an cần xây dựng giải pháp chi tiết, cụ thể cho từng phương án để sẵn sàng cho mọi tình huống như: tránh việc tập trung đông người tại cổng điểm thi; tập huấn chi tiết về các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ làm thi; tăng cường hệ thống loa phát thanh của điểm thi trong việc nhắc nhở các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; xây dựng phương án chi tiết nếu có thí sinh sốt, ho, khó thở khi đang trong thời gian làm bài thi...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các điểm thi, các ngành và chính quyền địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Phải rà soát lại tất cả các phương án, trang thiết bị y tế để có phương án bổ sung kịp thời cho các điểm thi. Đồng chí yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm của từng thành phần, từng cá nhân tham gia phục vụ kỳ thi để phân công nhiệm vụ cụ thể, kịp thời xử lý các sự việc phát sinh, phối hợp tổ chức thành công kỳ thi.

**DẶNG ANH**

## THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG, QUYẾT LIỆT...

(*Tiếp theo trang 1*)

của tỉnh, trong đó có việc cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19; đồng thời, hướng dẫn người lao động cách cài đặt và sử dụng ứng dụng.

\* Sáng ngày 7/8, tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Công ty TNHH Thương mại An Khang Pharco tổ chức phát 2.500 khẩu trang miễn phí, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách và phát 240 chai nước sát khuẩn cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư. Toàn bộ nguồn kinh phí trị giá gần 25 triệu đồng do Công ty TNHH Thương mại An Khang Pharco tài trợ.

\* Chiều ngày 7/8, Trưởng Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức trao tặng 100 chai nước sát khuẩn tay do nhà trường sản xuất cho xã Tây Ninh (Tiền Hải), góp phần củng cố địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời chia sẻ, hướng dẫn các bước sát khuẩn đúng cách và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

\* Nhằm giúp người dân thực hiện tốt việc cách ly, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 7/8, Đoàn Thanh niên huyện Tiền Hải đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, VinaPhone huyện Tiền Hải, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và đầu tư du lịch AV Á Châu tổ chức trao tặng 500 khẩu trang y tế, 60 mũ chắn giọt bắn và một số thực phẩm thiết yếu trị giá trên 7 triệu đồng cho xã Tây Ninh (Tiền Hải) để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Sự quan tâm của Đoàn Thanh niên huyện Tiền Hải cùng các cơ quan, ban, ngành về vật tư y tế, nhu yếu phẩm là nguồn động viên lớn đối với các hộ dân khu dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh trong thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Tại buổi tiếp nhận, chính quyền xã Tây Ninh cảm ơn các đoàn thể, đơn vị đã cùng chung tay vì cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19. Những món quà này sẽ là nguồn động lực giúp công tác phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

\* Hướng ứng lời kêu gọi nhân dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Hội Lan - VAR Đông Hưng đã vận động hội viên đóng góp được 41,6 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đông Hưng. Việc làm này có ý nghĩa thiết thực giúp huyện có thêm nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THAO**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG